

เงินทอง
รักษาสมดุลชีวิต
พร้อมคิดเรื่องการลงทุน

หน้า 10 **ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล**



รักษาสมดุลชีวิต พร้อมคิดเรื่องการลงทุน

**ความฝันของคนหลายๆ คน คือการมีอิสระภาพทางการเงินตั้งแต่
อายุน้อยๆ แต่สำหรับบางคนที่เป็นทายาทธุรกิจ ต่อให้มีอิสระภาพทางการเงิน
แล้ว ก็คงจะถึงธุรกิจที่ถูกส่งต่อมาถึงเราไม่ได้ สิ่งที่ทำได้คือ work-
life balance รักษาสมดุลชีวิต แล้วต่อยอดการลงทุนต่อไป**



'โจ' **เงินทอง** ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล

“โจ-ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล” ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุกคาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารรุ่นใหม่ ทายาทธุรกิจน้ำตาล ที่จะมาสานต่อธุรกิจ พร้อมลงทุนต่อยอดชีวิตให้มั่นคง

ดร.โจ เล่าว่า ตั้งแต่เด็กๆ คุณพ่อคุณแม่ก็จะสอนแล้วก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า คนรุ่นก่อนตั้งแต่รุ่นคุณทวดลำบากมายังไงบ้าง กว่าที่เราจะมีทุกวันนี้ได้ โจก็ซึมซับจนปลูกฝังมาเป็นนิสัย และเห็นความสำคัญเรื่องของการเก็บออม โจกับน้องอีก 2 คน ก็จะถูกสอนมาตลอดว่าให้ประหยัด ตอนเด็กๆ ก็จะมีกล่องกล่องหนึ่งเราเรียกกล่องนั้นว่า ง.ร.ก หรือ เงินรวมกัน

เวลามีเงินเหลือจากค่าขนมก็จะเอามาใส่กล่องนี้ที่เป็นเหมือนออมสินของเรา 3 พี่น้อง คุณพ่อคุณแม่ก็แอบมาหยอดให้บ้าง แล้วท่านก็จะสอนว่า ผลของการเก็บออมก็จะได้ปันผลแบบนี้ จนถึงทุกวันนี้เราก็กังไม่เคยมอบเงินจากกล่องมาใช้เลย ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการออมในช่วงวัยเด็ก ตั้งแต่นั้นมาการออมก็อยู่ในความคิดของโจมาโดยตลอด พอโตขึ้นมาโจเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือก็จะมีแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการออม การลงทุน ที่เป็นประโยชน์กับชีวิตในอนาคต ทำให้เราสามารถมีอิสระภาพทางการเงินได้ เมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิต มีเงินเก็บพอที่จะดูแลตัวเองได้ ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใคร จากการที่สะสมเงินแบบเด็กๆ ก็เริ่มเข้าสู่





การออมจะช่วยให้เรามี

ความปลอดภัยทางการเงิน เพื่อเกิด

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เราก็คงมีเงิน

ใช้จ่าย อีกทั้งยังช่วยฝึกให้เราเป็น

คนมีวินัยทางการเงินอีกด้วย ซึ่ง

ประโยชน์ที่ได้จากการออมนี้ ก็จะนำ

ไปสู่อิสรภาพทางการเงินในที่สุด



การลงทุน โดยการแบ่งสัดส่วน การออมการลงทุนให้ชัดเจน ส่วน ตัวใจจะแบ่งเงินเป็น 4 ส่วนคือ 1.เงินเก็บออม 30% โดยจะเลือก จากอัตราผลตอบแทนที่ดี

2.ค่าใช้จ่าย 30% ซึ่งใจจะ แบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อตัวเอง เป็นค่าใช้จ่าย ทั่วไป เอาไว้ซื้อของที่อยากได้ ซึ่ง ส่วนใหญ่ใจจะชอบของที่มีมูลค่าใน

ฐาน มีปันผล มีอัตราผลตอบแทน ที่ดี ถ้าเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องดูว่าเป็นทำเลที่ดี สามารถ หมุนเวียนเปลี่ยนมือได้ง่าย นอกจากนี้ก็จะมีกองทุนต่างๆ รวมถึง LTF เพื่อประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ด้วย ใจตั้งเป้าผลตอบแทนจากการ ลงทุนไม่ต่ำกว่า 10% ในแต่ละปี โดยผลตอบแทนที่ได้ก็จะต่อยอด การลงทุนต่อไป

ตัว คือเราใช้แล้ว แต่ยังคงมูลค่าใน ทรัพย์สิน สามารถ นำไปขายต่อได้ อีก ส่วนหนึ่งคือค่าใช้จ่ายเพื่อคนอื่น ด้วย ความที่ใจเป็นลูกคน โต ก็แบ่งเงินส่วน หนึ่ง เพื่อแบ่งเบา ภาระของที่บ้าน และมีแผนที่จะช่วย ที่บ้านส่งน้องสาว เรียนปริญญาเอก

3.การลงทุน 30% ส่วนใหญ่ เป็นการลงทุนในหุ้น เน้นการลงทุนระยะ ยาว เป็นหุ้นที่มีพื้น

และส่วนสุดท้ายอีก 10% เป็น เงินเพื่อการกุศล หรือเป็นเงินทำบุญ โดยเงินทั้ง 4 ส่วนนี้สามารถปรับ สัดส่วนได้ตามความเหมาะสมใน แต่ละช่วงเวลานั้น เช่นถ้าเงินในส่วน ของเงินออมมีมากขึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่ง ใจก็จะย้ายบางส่วนมาลงทุน หรือ บางช่วงที่การลงทุนให้หุ้นไม่เวิร์ก ก็ สามารถย้ายเงินไปพักไว้ที่เงินออมได้ การบริหารเงินแบบนี้ทำให้ใจรู้สึก ว่าเราจะอยู่โดยไม่ลำบาก คือถ้าใจขาด รายได้ไปช่วงหนึ่ง ใจก็ยังมีเงินออม มีเงินลงทุนไว้เป็นเงินสำรองอยู่

แน่นอนว่าการออมจะช่วยให้เรามีความปลอดภัยทางการเงิน เพื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เราก็คงมีเงินใช้จ่าย อีกทั้งยังช่วย ฝึกให้เราเป็นคน มีวินัยทางการเงิน อีกด้วย ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการ ออมนี้ ก็จะนำไปสู่อิสรภาพทางการเงิน ในที่สุด

คำว่าอิสรภาพทางการเงิน หลายคนมีความฝันที่จะได้เกษียณ

ตอนอายุน้อยๆ มีทั้งเงิน มีทั้งเวลา ได้ใช้ชีวิต ได้ท่องเที่ยวก่อนที่เราจะ อายุมากขึ้น แต่ในกรณีของใจ ที่เป็น ทายาทธุรกิจ ด้วยหน้าที่การงานที่ไม่ สามารถทิ้งไปได้ ในส่วนนี้ใจมองว่า อิสรภาพทางการเงินของใจคือ ต้อง มีจุดที่เป็นสมดุลของชีวิต ปัจจุบันใจ ก็ต้องสร้างทีม สร้างองค์กรให้ แข็งแกร่ง สร้างระบบให้องค์กร สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ พองค์กร แข็งแกร่งแล้ว เราก็จะสามารถที่ จะมีเวลาได้ใช้ชีวิตมากขึ้น แค่นี้ก็ เหมือนเป็นการเกษียณตัวเองแล้ว

สุดท้าย ดร.ใจได้ฝากถึงเรื่อง การออม สั้นๆ แต่ได้ใจความว่า เรื่องการออม หรือการลงทุนนั้น ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องรอให้มีเงิน เยอะๆ ก่อนถึงจะเริ่มออมหรือเริ่ม ลงทุนได้ การออมนั้นถึงมีน้อยก็ สามารถออมได้ หากเรารู้จักแบ่ง สรรปันส่วนและสร้างวินัยทางการ ออม

